



ฉบับที่ 55/2561

**เรื่อง งานแถลงข่าวเปิดนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย และนิทรรศการ
ความรู้ทางการเงิน (BOT Money Terminal) ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย**

นายวิโรจน์ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้ง ธปท. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้ฯ) ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living learning-hub) ที่ประชาชนสามารถมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจตลอดจนนิสัยการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นของคนไทยในโลกยุคใหม่ ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เพื่อตอบโจทย์การเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ธปท. ได้เพิ่มนิทรรศการถาวรในศูนย์การเรียนรู้ฯ อีก 2 จุด กล่าวคือ

1. **นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย** นำเสนอเรื่องราวของผู้อุปถัมภ์การพระองค์แรก ที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ โดยเฉพาะการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาอธิปไตยทางการเงินไว้ได้ นิทรรศการนี้ตั้งอยู่ในบริเวณห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

2. **นิทรรศการความรู้ทางการเงิน (BOT Money Terminal)** ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ผู้เข้าชมสามารถตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตน และเรียนรู้แนวทางที่จะบริหารจัดการเงินและสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของชีวิตและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้ ผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทยในปี 2559 ตามแนวทาง OECD พบว่า คนไทยมีค่าเฉลี่ยทักษะทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 61 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเมื่อเปรียบเทียบทักษะทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ พบว่าคนไทยอ่อนที่สุดด้านความรู้ทางการเงิน เช่น การคิดดอกเบี้ยทบต้น นิยามเงินเฟ้อ และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ธปท. จึงได้ส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านรูปแบบหลากหลาย ซึ่งรวมถึง BOT Money Terminal ด้วย

นิทรรศการทั้ง 2 จุดนี้ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวนพพร มหารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ กล่าวเพิ่มเติมว่า นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งนิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในด้านการเงิน การคลัง การธนาคาร และด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลาง รวมถึงการตรากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธนาคารกลางหลายฉบับ

นอกจากนี้ พระองค์ทรงผลักดันประเทศไทยให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก รวมทั้งทรงเป็นต้นแบบของผู้มีความสามารถที่มีความวิริยะอุตสาหะ และยึดมั่นในหลักการ ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยสืบมา

นางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า BOT Money Terminal จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ มีสาระ สนุก และเข้าใจง่าย” โดยเปรียบเทียบการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่แต่ละคนต้องการ ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ในนิทรรศการเพื่อสำรวจสถานะหรือสุขภาพทางการเงินของตนเองในปัจจุบัน ประเมินความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมาย การวัดระดับความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ ซึ่งจะประมวลผลเป็นระดับความทันสมัยของเครื่องบินที่จะโดยสาร โอกาส และอุปสรรคที่ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง และแสดงผลให้เห็นเป็นภาพบนหน้าจอแสดงผลภายในนิทรรศการนี้

ทั้งนี้ ทุกคนควรตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งนิทรรศการนี้ได้ออกแบบให้มีการบันทึกข้อมูลของผู้เล่น และสามารถเลือกแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำในอนาคต ซึ่งสามารถเล่นผ่าน Application ในมือถือ ชื่อ BOTMoneyTerminal ทั้งใน App Store และ Google Play

นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย และ BOT Money Terminal เปิดให้บริการเวลา 09.30 - 20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดสถาบันการเงิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สำหรับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2356 7766

E-mail: learningcenter@bot.or.th